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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 26 
วันที่  28 เมษำยน 2553 เวลำ 10.00 น. 

 
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน) ได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 26 ในวนัที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 
10.00 น. ณ โรงแรม เอส . ดี. อเวนิว ห้องชลลดา ชัน้ 1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร  
 

นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทัง้แนะน ากรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้ รับเชิญที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้
 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชมุ      
1. นายเสรี  ศกัดิ์สวสัดิ์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วธันี  พรรณเชษฐ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายสรศกัดิ์  สชุาติ    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี    กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

              

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชมุ      
1. นายธเนตร  ข าเชิดชไูชย   ผู้จดัการฝ่ายการค้าพาณิชย์ 
2. นางสาวสมจิตร  บญุพิบลูย์มิตร   ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และการเงิน  
3. นายพงษ์สนิ  มว่งศรี    ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัอาชีวอนามยั 
                                                                         และสิง่แวดล้อม / ระบบงาน 
4. นายธนวฒัน์  กลุประเสริฐรัตน์   ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกฎหมาย 
5. นายพงศ์สนัต์  อศัวะศิริจินดา   ผู้จดัการฝ่ายขายในประเทศ 
6. นางสาวรัชนี  พิบลูย์มหาโชติกลุ   ผู้ตรวจสอบภายใน 
7. นางมสัยา  รุ่งเรือง    เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ 

 

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท                                    
1. ดร.นิพนธ์  ศรีทองอินทร์     

 

ตวัแทนจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์สคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั          
1. นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977 
2. นายไกรแสง  ธีระนลุกัษณ์   ผู้จดัการผู้สอบบญัชีอาวโุส 

 

เลขานกุารบริษัท 
1. นางสาวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์  
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                                                                     กรรมการท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุ 

1. นายไซ จิน ล ู     ประธานกรรมการ 
2. นายเอียน  แลมเบิร์ต    กรรมการ 
3. นายเล ชงุ เลยีว    กรรมการ 
4. นายแจน แดม  ปีเดอร์เซน่   กรรมการ 
5. นายโจนี่  อาซิคายเน็น    กรรมการ 

 

ประธานชีแ้จงให้ทราบถึงสาเหตทุี่กรรมการบางทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้เนื่องจากกรรมการบางทา่น 
ติดภารกิจ บางท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม อนัเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองของ
ประเทศไทย   
 

- ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานได้อธิบายถึงกรอบการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้รับทราบวา่ ได้ยึดถือ
แนวทางของปีที่ผา่นมา โดยเร่ิมประชมุตามวาระที่ก าหนดเทา่นัน้ และไมม่ีการแทรกวาระอื่นใดนอกเหนือจาก 
ที่ได้บรรจไุว้ในวาระการประชมุแล้ว 

- ประธานได้ชีแ้จงรายละเอียดของระเบียบการลงคะแนนเสยีงในวาระตา่ง ๆ ดงันี ้
 แนะน าการใช้บตัรลงคะแนน ( Voting cards) ตามที่บริษัทได้จดัไว้   
 วิธีการลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะเร่ิมพิจารณาตัง้แตว่าระที่ 3 ถึง วาระท่ี 8    
 ลงมติ ในบตัรลงคะแนน (Voting cards) โดยบตัรจะมีช่องให้ลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ “ไมเ่ห็นด้วย”  

หรือ "งดออกเสยีง"   
 การลงมติ  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงได้ตามความเห็นชอบวา่ควรจะลงมติอยา่งไร หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะ  โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง พร้อมทัง้
แสดงสไลด์บตัรลงคะแนน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้เห็นและเข้าใจอยา่งชดัเจน   

 ประธานจะใช้เวลา 1-2 นาที เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะพิจารณาพร้อมทัง้ลงมติ   
 ในช่วงระยะเวลาการอธิบายของแตล่ะวาระ  ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดมีข้อซกัถามหรือสงสยั 

ในวาระใดก็สามารถซกัถามได้  ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นมากที่สดุ    
 หลงัจากนัน้ เจ้าหน้าที่บริษัทจะท าการเก็บรวบรวมคะแนน  ประธานจะแจ้งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

รับทราบผลการลงคะแนนในตอนท้ายสดุ  และระหว่างรอผลการลงคะแนน ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามอีกครัง้ 

 

ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุให้ทราบถึง จ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุในครัง้นีม้ีจ านวนทัง้สิน้ 51 ทา่น เป็นจ านวนหุ้น
ทัง้สิน้ 10,815,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.01 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 12,150,000 หุ้น  แบง่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุด้วยตนเอง 13 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้น 39,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.32  และผู้ รับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้  
38 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้น 10,776,224 หุ้น หรือร้อยละ 88.69    
ลงนามตรวจสอบโดย ดร.นิพนธ์  ศรีทองอินทร์  ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท 
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หลงัจากที่ประธานได้แจ้งตอ่ที่ประชมุให้ทราบถึงจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุ  ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยเพิ่มเข้ามาอีก 
4 ท่าน รวมทัง้สิน้ 55 ท่าน  คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 10,817,364 หุ้น หรือร้อยละ 89.03 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
12,150,000 หุ้น แบง่เป็นผู้ที่มาร่วมประชมุด้วยตนเอง 17 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุ้น 41,140 หุ้น หรือร้อยละ 0.34 และ
ผู้ รับมอบฉนัทะยงัคงจ านวนเดิม คือจ านวนทัง้สิน้ 38 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้น10,776,224 หุ้น หรือร้อยละ 88.69  
    
ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุทกัท้วงหรือคดัค้านแตอ่ยา่งใด ประธานจึงเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วำระที่  1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 
2552  
ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  25 ซึ่งได้จดัขึน้ที่โรงแรมรอยลัซิตี ้
ห้องบางกอกน้อย ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2552 โดยบริษัทได้จดัสง่ส าเนา
รายงานการประชมุดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ที่ 25 ซึง่ประชมุ 
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2552  
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทกัท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื่น  
  

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว  มมีติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 25 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2552             

 
วำระที่  2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2552 
ประธานได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2552 ต่อที่ประชุมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจการเมืองของ
ประเทศไทย และเศรษฐกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งที่กงัวลมากของชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบกับความไม่มั่นคงทางการเมือง ท าให้การคาดการณ์ผลประกอบการตาม
งบประมาณการของบริษัทในปี 2552 ค่อนข้างต ่า  แต่ผิดความคาดหมายเพราะ ในไตรมาสที่ 1 บริษัทมีผล
ประกอบการดีมาก เหตกุารณ์ทางการเมืองสงบลงทกุอยา่งเป็นไปด้วยดี การสง่ออกในภมูิภาคหลาย ๆ ประเทศท าได้
ดีมาก ส าหรับประเทศไทยอปุสงค์ดีมาก โดยเฉพาะตัง้แตไ่ตรมาสที ่2 เป็นต้นไป อตุสาหกรรมยานยนต์เป็นตวัหลกั 
ที่ฟืน้ฟูท าให้ยอดขายในประเทศ ในสว่นของ ABS, HIPS และอะคริลิค สงูมากจนถึงไตรมาสที่ 3 และ 4 ส าหรับไตร
มาสที่ 4 ตวัเลขลดลงบ้างเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาทางการเมืองเร่ิมเข้ามาเก่ียวข้องอีกครัง้ และเป็นช่วงฤดกูาลของ
ลกูค้ายโุรปหรือต่างประเทศที่เป็นคู่ค้าลดการสัง่ซือ้สินค้าลงในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม  อย่างไรก็
ตาม ภาพโดยรวม รายได้จากการขายทัง้ปีถือว่าเกินเป้าหมายทกุประการ  เป็นเพราะตลาดต่างประเทศไม่ได้แย่ลง 
และบางประเทศดีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนตลาดในประเทศได้รับผลดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง ท าให้ผลิตภณัฑ์ทัง้อะคริลิค และพลาสติกระบบเคร่ืองรีด เช่น ABS, Hips หรือ PP Profile 
(พลาสติกลกูฟกู)  เป็นไปด้วยดีตลอดทัง้ปี   
 

จากเหตผุลข้างต้น ท าให้บริษัทมีผลประกอบการสงูเกินกวา่เป้าหมายที่ก าหนดไว้   
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ในปี 2552 บริษัทมีผลก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  5.04 บาทตอ่หุ้น สงูกวา่เป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียง 1.58 บาทตอ่หุ้น 
และสงูกวา่ผลประกอบการในปี 2551 ที่ก าหนดไว้ 3.96 บาทตอ่หุ้น แม้วา่รายได้จากการขายปี 2552 จะลดลงจาก 
ปี 2551 แตโ่ดยรวมในปี 2552 บริษัทสามารถบริหารจดัการให้มีผลก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้จ านวน 77.8 ล้านบาท 
เทียบกบัผลก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้ของปี 2551 จ านวน 68.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.9             
 

ปัจจยัที่ท าให้ก าไรเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการลดต้นทนุการผลติ โดยการเพิ่มประสทิธิภาพและลดความสญูเสยี 
ในการผลติ รวมถึงการใช้นโยบายการตลาด ในการบริหารจดัการให้สอดคล้องกบัสภาวะการตลาด 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสงสยัหรือมีค าถาม  ประธานจึงเสนอความเห็นคณะกรรมการ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2552 ให้ที่ประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น รับทราบ 
 

ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2552  
 
วำระที่  3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 
ประธานได้แถลงตอ่ที่ประชมุเร่ือง  งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบด้วย 
งบดลุและงบก าไรขาดทนุ ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ า ปี 
2552 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  
  

จากงบการเงินดงักลา่ว บริษัทได้รับการปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จากอตัรา
ร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 25 ส าหรับการใช้ค านวณภาษีเงินได้ส าหรับปี 2552 ท าให้ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
ของบริษัท ในปี 2552 เทา่กบั 61.2 ล้านบาท  
 

ประธานตอบข้อซกัถาม ตามที่ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
 

ผู้ เถือหุ้นซึง่ไมป่ระสงค์จะออกนาม 
1. การพิจารณางบก าไรขาดทุน ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2551 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 17.5 

ล้านบาท แตใ่นปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 26.5 ล้านบาท  ซึง่เพิ่มขึน้จากเดิม  9.0 ล้านบาท  ไมท่ราบวา่มีเหตผุลอะไร 
 

ประธานชีแ้จงให้ทราบ สาเหตทุี่เพิ่มขึน้เกิดจาก  
 การจ่ายคา่บ าเหน็จหรือคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการส าหรับการครบเกษียนอาย ุ 
 การจ่ายค่าโบนสั หรือ Variable Bonus ที่จ่ายให้กบัพนกังานทัง้องค์กร  เนื่องจากบริษัทโดยรวมของบริษัท 

Lucite International  มีผลประกอบการสงูกวา่เป้าหมายที่ก าหนด  ทางบริษัท Lucite International จึงมีการ
พิจารณาจ่าย Variable Bonus ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท  

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2552 เพิ่มขึน้ 52.6 ล้านบาท เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในปี  2551 เพียง 47.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้เนื่องจากอะไร 

 



สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 - 5 - 

 
คณุสมจิตร บญุพิบลูย์มิตร ต าแหนง่ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท ได้ช่วยประธานตอบข้อซกัถามดงักลา่ว 
สาเหตหุลกัมาจากในปี 2552 มีการจ่าย Variable Bonus  ให้กบัพนกังานของบริษัททัง้หมด ซึง่เมื่อเทียบ 
กบัปี 2551 ไมม่ีการจ่าย Variable Bonus ให้กบัพนกังานของบริษัทแตอ่ยา่งใด 
 

ประธานกลา่วเสริม  
การจ่าย  Variable Bonus ไมไ่ด้มีการจ่ายกนัทกุปี ซึง่การจ่าย Variable Bonus ดงักลา่วเป็นระบบที่เกิดขึน้เฉพาะใน
ปีที่บริษัทท าก าไรเกินเป้าหมายที่ก าหนด  มีผลประกอบการดี และภาพรวมบริษัท Lucite International  ต้องมีผล
ประกอบการดี รวมถึงบริษัทในเครือต่างประเทศก็ต้องดีด้วยเช่นกัน การพิจารณานัน้ทางส านักงานใหญ่เป็นผู้
พิจารณา  เช่น ในปี 2551 องค์กรของบริษัทก็ไม่ได้รับ Variable Bonus ทัง้ที่ผลประกอบการของบริษัทท าได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ก็ตาม 
 

คณุชฏาพร  ฑีฆาอตุมากร  ผู้ ถือหุ้นอีกทา่นหนึง่ เสนอประเด็นวา่ 
การทีค่า่ใช้จ่ายในการบริหารสงูขึน้นัน้ เป็นไปได้หรือไม ่อาจเกิดจากการน าคา่ใช้จ่ายจากการตดัจ่ายคา่เสือ่มราคามา
รวมไว้ด้วย จึงท าให้คา่ใช้จ่ายในการบริหารสงูขึน้   
        
คณุสมจิตร บญุพิบลูย์มิตร   ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้
ส าหรับคา่เสือ่มราคาก็ถือเป็นคา่ใช้จ่ายรายการหนึง่ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร แตย่งัไมถื่อเป็นสาเหตหุลกั 
ที่ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้อย่างเป็นสาระส าคัญ เนื่องจากการลงทุนในส่วนของทรัพย์สินในปี 2552 
คอ่นข้างน้อย จึงท าให้การเพิ่มขึน้ของคา่เสือ่มราคายงัคอ่นข้างคงเดิมหรือลดลง ดงันัน้สาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้ของ
คา่ใช้จ่ายในการบริหารนัน้มาจากผลของการจ่าย Variable Bonus ตามที่ได้มีการชีแ้จงไปก่อนหน้าแล้ว 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสงสยัหรือมีค าถาม  ประธานจึงเสนอความเห็นคณะกรรมการ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
  

ประธานเสนอ ให้ที่ประชมุลงมติ โดยใช้บตัรลงคะแนน    

 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้
อนมุตัิ  52 ราย จ านวน     10,815,525   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.98 
ไมอ่นมุตัิ    - ราย จ านวน                -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 
งดออกเสยีง   3 ราย จ านวน                 1,839      เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.02 
รวม                       55          ราย         จ านวน       10,817,364 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
 
 
 
 
 



สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 - 6 - 

 
วำระที่  4  พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2552 
ประธาน ได้ชึแ้จงรายละเอียดการพิจาารณาและอนมุตัิจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2552 ให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบดงันี ้
 

บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ประจ าปี 2552 จ านวน 61,189,244 บาท หรือก าไรต่อหุ้น 5.04 บาท เทียบกบัผล
ก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้ของปี 2551 เทา่กบั 48,170,000 บาท หรือคิดเป็นก าไรตอ่หุ้น 3.96 บาท 
  
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2552 ในอตัรา 4.50 บาทต่อหุ้น จ านวน 
12,150,000หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54,675,000 บาท   
 

พร้อมนีไ้ด้แนบข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมาเพื่อแสดงให้ทราบดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสงสยั หรือคดัค้าน  ประธานจึงเสนอความเห็นคณะกรรมการดงันี ้
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจัดสรรก าไรและเงินปันผล
ประจ าปี 2552 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี  2552 ในอตัรา 4.50 บาท ต่อหุ้นจ านวน 12,150,000หุ้น เป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 54,675,000บาท  หรือคิดเป็นอตัราส่วนเงินปันผลจากก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีร้อยละ 89.35 โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2553  และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด หลกัทรัพย์ ในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2553   
และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 
 

ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติ  โดยใช้บตัรลงคะแนน    
 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจดัสรรก าไร และเงินปันผลประจ าปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการ 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
อนมุตัิ  52 ราย จ านวน     10,815,525   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.98 
ไมอ่นมุตัิ    - ราย จ านวน                -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 
งดออกเสยีง   3 ราย จ านวน                 1,839      เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.02 
รวม                       55          ราย         จ านวน       10,817,364 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
 

  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2552 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2551 (ปีท่ีผา่นมา) 

1.  ก าไรสุทธิ (บาท)   61,189,244       48,171,996 

2.  จ านวนหุน้ (หุน้) 12,150,000 12,150,000 

3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้)  4.50 4.00 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 54,675,000 48,600,000 

5.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 89.35 100.89 



สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 - 7 - 

 
วำระที่  5  พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2553  
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอ
เอส  จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2553 โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั ได้
แตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตอ่ไปนีท้ าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี 
 

1. นางอนทุยั  ภมูิสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3873 
2. นายสมชาย  จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี     3271 
3. นายประสทิธิ  เยื่องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี      4174 

 

และ ก าหนดให้นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และเป็นผู้  
ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท แทนนายวิเชียร ก่ิงมนตรี  ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 5 ปี 
นบัตัง้แต่ปี 2548 ถึงปี 2552 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ีก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 5 รอบปีบญัชี 
 

และเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2553 เป็นจ านวนเงิน 1,300,000บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
100,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.33  เนื่องจากต้องตรวจสอบบญัชีเพิ่มมากขึน้  และเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
มาตรฐานการบญัชีไทยที่มกีารแก้ไขและออกใหม ่ซึง่ออกตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ 
 

ส าหรับค่าบริการอื่น หรือ Non Audit Fee ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากส านกังานสอบ
บญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั  
 

ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมาข้างต้นนัน้ ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือมีสว่นได้เสยีใดๆ กบั บริษัท ผู้บริหาร  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสงสยั หรือคดัค้าน  ประธานจึงเสนอความเห็นคณะกรรมการดงันี ้
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ บริษัทไพร้
ซวอร์เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2553  โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั ได้แตง่ตัง้บคุลใดบคุลหนึง่ตอ่ไปนีท้ าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี 
 

1. นางอนทุยั  ภมูิสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3873 
2. นายสมชาย  จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี     3271 
3. นายประสทิธิ  เยื่องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี      4174 
 

และ ก าหนดให้นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และเป็นผู้  
ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท แทนนายวิเชียร ก่ิงมนตรี ตามที่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  
จ ากดั  เป็นผู้ก าหนด พร้อมทัง้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2553 เป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาท 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติ  โดยใช้บตัรลงคะแนน    
 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2553 ตาม
ความเห็นของคณะ กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
อนมุตัิ  53 ราย จ านวน 10,815,525   เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.98 
ไมอ่นมุตัิ  - ราย จ านวน             -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ        - 
งดออกเสยีง   2 ราย จ านวน             1,939         เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.02 
รวม  55 ราย จ านวน 10,817,364 เสยีง ติดเป็นร้อยละ    100.00 
 
วำระที่  6  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ตำมข้อบังคับ 22 ของบริษัท  
ประธาน ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 กรรมการหนึง่ในสามต้องออกตาม 
วาระ ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดงันี ้
“ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ี 
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  กรรมการที่จะต้องออก 
จากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัตอ่ไป 
ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในข้อนี ้ 
อาจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้”  
 

ประธานแจ้งให้ทราบว่า  กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2553 มีจ านวน 3 ทา่น คือ 

1. นายเอียน  แลมเบิร์ต 
2. นายเสรี  ศกัดิ์สวสัดิ ์ 
3. นายสรศกัดิ์  สชุาติ  

 

ประธานแจ้งในท่ีประชมุให้ทราบวา่ คณะกรรมการบริษัทได้สรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2552 หวัข้อการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ข้อ 5.5 เร่ืองคณุสมบตัิกรรมการบริษัทและการสรรหา  และเห็นวา่บคุคลทัง้ 3 ทา่นนีล้้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิขของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  และมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคญัต่อบริษัท 
พร้อมทัง้แสดงประวตัิของกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบทางสไลด์โดยสงัเขป  
 

1. นายเอียน แลมเบิร์ต เป็น Chief Executive Officer (CEO) ของบริษัท Lucite International  ได้เข้า
ร่วมประชมุตามวาระท่ีส าคญัทกุครัง้  เป็นกรรมการท่ีให้ข้อเสนอแนะที่ดีมาโดยตลอดระยะเวลา และมี
บทบาทอยา่งมากในการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัท  

2. นายเสรี  ศักดิ์สวัสดิ์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความคิดเห็นในเร่ืองการตรวจสอบ
ภายในและการจดัการในสิง่ที่มีข้อบกพร่อง 
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3. นายสรศักดิ์  สุชาติ  เป็นกรรมการอิสระท่ีอยู่กับบริษัทมานาน และมีส่วนร่วมในการวางแนวทาง

บางอยา่งให้กบับริษัท  
 

ดงันัน้จึงสมควรเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสงสยั หรือคดัค้าน  ประธานจึงเสนอความเห็นคณะกรรมการ ดงันี ้
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิให้กรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระดงัมีรายนามข้างต้นทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบคุคลทัง้ 
3 ทา่นดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนิน 
ธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  
 

ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยใช้บตัรลงคะแนนเพื่อลงคะแนนเสยีงให้กบักรรมการโดยแยกเป็นรายบคุคล 
 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระดงัมีรายนามข้างต้นทัง้ 3 ท่าน 
กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมอ่ีกครัง้ ตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้รับการอนมุตัิด้วย
คะแนนเสยีงเทา่กนั ดงันี ้
อนมุตัิ  52 ราย จ านวน     10,815,525   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.98 
ไมอ่นมุตัิ    - ราย จ านวน                -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 
งดออกเสยีง   3 ราย จ านวน                 1,839      เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.02 
รวม                       55          ราย         จ านวน       10,817,364 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
 
วำระที่  7  พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรอิสระประจ ำปี 2553  
ประธาน  แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจ าปี  2553 
โดยให้เพิ่มจากเดิมท่านละ 298,116 บาท ต่อปี เป็นท่านละ 313,000 บาท ต่อปี หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 สว่นค่าเบีย้
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงเหมือนเดิม เป็นครัง้ละ 6,000 บาท ต่อท่าน และ 7,000 บาท ส าหรับ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 
2552 หวัข้อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ข้อ 5.7 เร่ืองคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสงสยั หรือคดัค้าน  ประธานจึงเสนอความเห็นคณะกรรมการดงันี ้
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
อิสระประจ าปี 2553 โดยให้เพิ่มคา่ตอบแทนประจ าปี จากเดิมทา่นละ 298,116 บาท ตอ่ปี เป็นทา่นละ 313,000 บาท 
ต่อปี และในสว่นของค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงเหมือนเดิม เป็นครัง้ละ  6,000 บาท ต่อท่าน 
และ 7,000 บาทส าหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติ  โดยใช้บตัรลงคะแนน    
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจ าปี 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้
อนมุตัิ  52 ราย จ านวน     10,815,525   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.98 
ไมอ่นมุตัิ    - ราย จ านวน                -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 
งดออกเสยีง   3 ราย จ านวน                 1,839      เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.02 
รวม                       55          ราย         จ านวน       10,817,364 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
 
วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ  
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในเร่ืองตา่งๆ ซึง่ที่ประชมุมีข้อซกัถามดงันี ้
 

ผู้ ถือหุ้นทา่นแรกที่ไมป่ระสงค์จะออกนาม สอบถามประธานวา่ 
1. ขอทราบแนวโน้มเร่ืองผลประกอบการ ในปี 2553     
 

ประธานตอบข้อซกัถาม  
แนวโน้มปี 2553 คาดว่าน่าจะเป็นไปด้วยดี แต่ไม่สามารถแจ้งเป็นตวัเลขได้  ส าหรับลกูค้าทัง้ในประเทศและต่าง 
ประเทศมีการเจริญเติบโตสงู อตุสาหกรรมยานยนต์และโครงการสง่ออกยงัดีตอ่เนื่องรวมถึงสนิค้าประเภทตู้ เย็น  สว่น
สินค้าสขุภณัฑ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศผลประกอบการจะตกลงบ้าง เช่น แผ่นอะคริลิคที่ใช้ผลิตอ่างอาบน า้ 
เนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลงทัว่โลก แต่ปัจจุบนัประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ทัว่
โลกมี order เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2552  ดงันัน้ แนวโน้มผลประกอบการคาดว่าน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา ถ้าไม่มี
เหตกุารณ์อะไรในประเทศไทยที่รุนแรงมากนกั” 
 

2. ปัญหาทางการเมืองสง่ผลกระทบกบับริษัทหรือไม ่
 

ประธานตอบข้อซกัถาม  
มีผลกระทบกบับริษัทบ้างทางด้านบริโภคภายใน แต่ไม่สง่ผลมากนกั  เนื่องจากบริษัทมีสินค้าที่หลากหลาย เช่น ผล
ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างตกลง  แต่มีอุตสาหกรรมยานยนต์เข้ามารองรับ  ซึ่งเป็นข้อดีของบริษัทที่ไม่ได้มี
เพียงเฉพาะแผน่อะคริลคิเทา่นัน้ ยงัมีสนิค้าอื่น ๆ เช่น พลาสติกประเภทเคร่ืองรีด  ซึง่มีสดัสว่นการจ าหนา่ยในประเทศ
คอ่นข้างสงูถึงร้อยละกวา่ 90  
 

สิง่ใดก็ตามที่เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือท าให้การบริโภคลดลง ยอ่มมีผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมพลาสติก
ประเภทเคร่ืองรีด ซึง่ตรงกนัข้ามกบัแผน่อะคริลคิ บางครัง้ผลประกอบการในประเทศอาจจะตกเนือ่งจากปัญหาอะไรก็
ตาม แตผ่ลประกอบการตา่งประเทศอาจจะสงู  อยูท่ี่การก าหนด ratio การขายระหวา่งในประเทศและตา่ง ประเทศให้
เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั 
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3. โครงสร้างรายได้ในประเทศมีจ านวนก่ีเปอร์เซ็นต์ และตา่งประเทศมีจ านวนก่ีเปอร์เซ็นต์ 
ประธานชีแ้จงให้ทราบวา่  
โดยภาพรวม สนิค้าประเภทอะคริลคิ  สดัสว่นประมาณร้อยละ 60 เป็นรายได้จากลกูค้าต่างประเทศ และสดัสว่นร้อย
ละ 40 – 45 เป็นลกูค้าในประเทศ  สว่นอตุสาหกรรมพลาสติกประเภทเคร่ืองรีด สดัสว่นประมาณร้อยละ 90 จะเป็น 
ลกูค้าในประเทศ  แตบ่างครัง้ต้องพิจารณาหลายปัจจยั  ตวัอยา่งเช่น ในกรณีคา่เงินบาทออ่นตวั อาจจะเปลีย่นการค้า
ให้ลกูค้าต่างประเทศมากกว่า  เป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทต้องมองว่าจะมีผลกระทบถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
อยา่งไร 
 

ผู้ ถือหุ้นหลายทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2551  ยงัไมท่ราบวา่ธุรกิจการด าเนินงานของบริษัทคืออะไร จึง
มีความประสงค์จะขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทก็ได้ตอบสนองตามวตัถปุระสงค์ให้แล้ว   
 

4. ในปี 2549 บริษัทมีมติจากคณะกรรมการอนมุตัิแผนการลงทนุในวงเงิน 299,000,000 บาท  แต่ท าไมบริษัทยงั
ชะลอแผนการลงทนุอยู ่ยงัไมไ่ด้ด าเนินการใด ๆ   

 

ประธานชีแ้จงให้ทราบ  
เนื่องจากบริษัทมีการซือ้ที่ดินท่ี เวลโกรว์  31 ไร่  ตัง้แตปี่ 2537  แตจ่ากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่ตกต ่าและสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศที่ไมเ่อือ้อ านวยตอ่การลงทนุในปัจจบุนั  จึงจ าเป็นต้องชะลอไว้ก่อน  รวมถึงการ
ที่บริษัท Mitsubishi Rayon Co., Ltd.  (MRC) เข้ามา take over บริษัท Lucite International จึงยงัไม่ได้ด าเนินการ
ใด ๆ ตอ่  แตปั่จจบุนัการด าเนินการได้เสร็จสิน้ลงแล้วในปี  2552 ท าให้บริษัท Mitsubishi Rayon Co., Ltd. เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท Lucite International   อย่างไรก็ตามการบริหารจดัการของบริษัท ยงัขึน้ตรงกบับริษัท Lucite 
International เหมือนเดิมไมม่ีการเปลีย่นโครงสร้างบริหารการจดัการแตอ่ยา่งใด    
 

5. โครงการนีจ้ะยงัชะลอตอ่ไปหรือไม ่
 

ประธานได้แจ้งให้ทราบวา่ 
การประชุมคณะกรรมการในครัง้หน้า จะมีการน าเสนอความคิดเห็นที่คาดว่าน่าจะดีกว่า ให้คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา  แต่เนื่องจากสถานการณ์ณ์บ้านเมืองในประเทศไทยมีส่วนท าให้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศไม่มัน่ใจ  
ประธานในฐานะท่ีเป็นผู้ก ากบัดแูลจะหาทางเลอืกที่ดีเพื่อน าเสนอ  เช่น ราคาที่ดินตรงไหนท่ีขยบัสงูขึน้ บริษัทอาจจะมี
ทางเลอืกน าเงินมา finance  เป็นเพียงทางเลอืกที่จะน าเสนอ แตย่งัไมเ่ป็นมติของคณะกรรมการ 
 

การบริหารจดัการในสว่นของอะคริลิคในปัจจุบนัเต็มก าลงัการผลิตแล้ว  ซึ่งก าลงัการผลิตได้เร่ิมต้นตัง้แต่ 6,000 ตนั
ตอ่ปี  ตอ่มาได้ขยายก าลงัการผลิตเป็น 10,000 ตนัต่อปี  แต่ขณะนีบ้ริษัทยงัมีปัญหาต่อเนื่องจากข้อจ ากดัของก าลงั
การผลติ  จึงจ าเป็นต้องหาทางขยายก าลงัการผลติให้เพิ่มมากขึน้ 
 

คณุชฏาพร  ฑีฆาอตุมากร  ได้เสนอความคิดเห็น  
1. จากการอธิบายเร่ืองการซือ้ที่ดินขยายโรงงานตัง้แต่ปี 2549 ราคา 104,780,000 บาท  ในปัจจุบนัก็ยงัคงราคา

เดิม และในปี 2554 จะยงัคงราคานีอ้ยู่หรือไม่  ราคาน่าจะเพิ่มสงูขึน้หรือไม่ ควรจะปรับราคาขึน้ให้เป็นราคา
ปัจจบุนั ในปีหน้าควรจะเป็นราคาที่แท้จริง  ถ้าเป็นไปได้ที่ดินไมค่วรจะอยูก่บัท่ี ควรมีอะไรที่ท าให้งอกเงยขึน้มา 
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ประธานกลา่วชีแ้จง   
ถือวา่เป็นข้อเสนอแนะทีด่ ี แตบ่ริษัทยงัไมเ่คยปรับเพิ่มมลูคา่ของทีด่ิน เนื่องจากการบริหารของทางตา่งประเทศไมไ่ด้
ให้ความส าคญักบัการปรับเพิม่มลูคา่ราคาที่ดินตามราคาตลาดแตอ่ยา่งใด  
ประธานจึงขอความคิดเห็นจากคณุไกรแสง ธีระนลุกัษณ์  ผู้จดัการผู้สอบบญัชีอาวโุสจาก บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮาส์ 
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั วา่บริษัทมีโครงการท่ีจะท าราคาให้เป็นจริงตามตลาดหรือไม ่ 
 

คณุไกรแสงได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ 
การปรับราคาที่ดิน คงขึน้อยูก่บันโยบายการบญัชีวา่ บริษัทจะเลอืกนโยบายทางบญัชีแบบใด ตามราคาทนุหรือราคา
ประเมิน  แตใ่นปัจจบุนับริษัทเลอืกใช้นโยบายตามราคาทนุ 
 

ประธานกลา่วเสริมวา่  สิง่นีเ้ป็นนโยบายของทางตา่งประเทศ แตจ่ากการน าเสนอมา ถือวา่เป็นข้อเสนอแนะที่ดี เพราะ
จะท าให้ผลตา่งของมลูคา่ทางบญัชีกบัมลูคา่การประเมินไม่แตกต่างกนัมากนกั และจะน าข้อมลูของผู้ ถือหุ้นน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการในครัง้ตอ่ไป  
 

2. สต็อกปีนีล้ดลง แตย่งัอยูใ่นหลกั 100 กวา่ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายการระบายสต็อกอย่างไร  ถ้า
บริษัทมีการระบายสต็อกออกได้มาก ก็จะกลายเป็นรายได้ที่มากขึน้ 

 

ประธานชีแ้จงให้ทราบวา่  
บริษัทไมม่ีปัญหาเร่ืองสต็อกคงคลงั แตอ่าจเป็นสต็อกคงเหลอืระหวา่งการตดัยอดในการปิดรอบบญัชี ที่บริษัทมีค าสัง่
ซือ้ค้างอยูจ่ านวนหนึง่ แต่ตามสตอ็กที่เป็นจริงเพื่อการเก็บส ารองหรือ buffered stock  ยงัอยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่า เช่น 
สต็อกอะคริลคิในปัจจบุนัมีประมาณคร่ึงเดือน โดยปกติควรจะเป็น 1 เดือน  อีกสิง่หนึง่คอืการจดัเก็บวตัถ ุดิบที่เหลอื
สิน้ปีมีคอ่นข้างสงู เนื่องจากคาดการณ์วา่วตัถดุิบจะขึน้ราคาจึงเก็บไว้สว่นหนึง่  สว่นสต็อค slow moving มีการ
จ าหนา่ยออกไป  ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองปกติ 
 

3. บริษัทมีสนิค้าล้าสมยัด้วยหรือไม ่ 
ประธานชีแ้จงข้อซกัถาม 
สนิค้าล้าสมยัคือ สนิค้าที่เก็บไว้นานเกิน 12 เดือน ถือวา่เป็นสนิค้า dead stock เช่น การผลติสนิค้าเกินความต้องการ
ของลกูค้า ตวัอยา่งเช่น ลกูค้าสัง่สนิค้าจ านวน 100 แผน่ แตก่ารผลติต้องผลติถงึ 112 แผน่ เพื่อกนัสนิค้าที่ผลติออก
มาแล้วไมไ่ด้คณุภาพ  และเพื่อความรวดเร็วในการ shipment  สนิค้า สว่นเกินจะเก็บไว้จนกวา่ลกูค้ารายนัน้จะสัง่เพิ่ม
ขึน้มา แตถ้่าไมม่กีารสัง่ซือ้ ก็จะกลายเป็น dead stock  เพราะอาจจะเป็นสิง่ที่ขายยาก  แตอ่ยา่งไรก็ตาม การก าหนด
ราคาจะมีการตัง้ส ารองในสว่นคา่ใช้จ่ายนีแ้ล้ว 
 

นโยบายของประธานท่ีน าเสนอตอ่คณะกรรมการ ถ้าไมม่ีค าอธิบายเร่ืองการลงทนุท่ีจะขยายโรงงาน ก็จะน ามาเป็นเงิน
ปันผล  เนื่องจากบริษัทคอ่นข้างจะอนรัุกษ์ระบบการจดัการ ดงันัน้ท าให้บริษัทไมม่ีหนีส้นิระยะยาวกบัธนาคาร  
 

4. เงินสดที่ฝากอยูใ่นบญัชีออมทรัพย์จ านวน 107,000,000 บาท  เป็นการน าเงินออกไปใช้เร็วหรือไม ่ ถ้าไมเ่ร็วควร
เปลีย่นจากการฝากออมทรัพย์เป็นการฝากแบบประจ า เพราะจะได้รับดอกเบีย้สงูกวา่ ท าให้ได้ประโยชน์มากขึน้ 
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ประธานตอบข้อซกัถาม 
บริษัท Lucite International จะมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างรัดกุมในการบริหารจัดการกับการฝากเงิน จะฝากได้เฉพาะ
ธนาคารท่ีก าหนดเทา่นัน้ เป็นสิง่ที่ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท ไมส่ามารถจะด าเนินการนอกเหนือจาก 
ค าสัง่ได้  ถ้าบริษัทบริหารจดัการกบัธนาคารเพื่อเห็นแก่ดอกเบีย้อาจจะเป็นปัญหารวมถงึเร่ืองของเงินตราตา่งประเทศ 
บริษัทจะมีระเบียบปฏิบตัิในการบริหารความเสีย่ง ซึง่อาจจะมีโอกาสได้ดอกเบีย้สงูขึน้ แตก็่มคีวามเสีย่งมากขึน้ 
 

5. ตัว๋แลกเงิน 70,000,000 บาทที่ถึงก าหนด  อยูใ่นสว่นไหนของรายการ  
 

ประธานตอบข้อซกัถาม 
อยูใ่นบญัชีออมทรัพย์ 
 

ผู้ ถือหุ้นทา่นแรกที่ไมป่ระสงค์จะออกนาม ได้สอบถาม 
เร่ืองการจ่ายเงินปันผล  
 

ประธานตอบข้อซกัถาม 
 จากสถิติการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลด้วยดีมาตลอด  มีเพียงปี 2541 ที่บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล  

และคาดวา่ผลประกอบการของบริษัทน่าจะดีโดยตลอด เนื่องจากลกูค้าแต่ละรายค่อนข้างมีความสมัพนัธ์และความ
เข้าใจกบับริษัทอยา่งดี  ซึง่เป็นจดุแข็งของบริษัท 
 

ไมม่ีผู้ใดซกัถามต่อไป ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้นี ้พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุ 
  
ปิดประชมุเวลา 11.15 น. 
 
 

(นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด)ี 
กรรมการผู้จดัการ 

ท าหน้าที่ในนามประธานในที่ประชมุ 
 
 
 
(นางมสัยา  รุ่งเรือง)                                                         
 บนัทกึการประชมุ                                                                     
 

            รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                                                                                             (นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด)ี 
                                                                                                                 กรรมการผู้จดัการ 


